



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 12 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,787 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,168,646 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,606 ราย รักษาหายสะสม 2,095,859 ราย ยังรักษาอยู่ 51,616 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย เสียชีวิตสะสม 21,171 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 269,985,626 ราย เสียชีวิต 5,317,622 ราย รักษาหาย 242,718,281 ราย ประเด็นที่น่าสนใจคือ สหรัฐฯ เผย คนติดโอไมครอนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ด้านรัฐแคลิฟอร์เนีย พบเชื้อโอไมครอนในน้ำเสียก่อน WHO ออกเตือน อังกฤษ มีรายงานพบปชช.จำนวนมากไม่มีภูมิคุ้มกันโอไมครอน หลังฉีด AZ ครบ 2 โดส แล้ว 100 วัน คนที่ฉีด Pfizer ครบ 2 โดส มีภูมิคุ้มกันแค่ 37% ส่วนคนที่ฉีดเข็มกระตุ้นลดเสี่ยงป่วยได้ 75% นิวซีแลนด์ เร่งสอบสวนชายรายหนึ่งฉีดวัคซีนโควิดวันเดียว 10 เข็ม จีน เพิ่มการตรวจโควิดสำหรับการเดินทางเข้าเมืองชายแดน แคนาดา โอไมครอนอาจทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสูงทำลายสถิติหมื่นรายต่อวัน สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนในประเทศรายแรก หลังรับวัคซีนครบโดส และเริ่มฉีดวัคซีนโควิดให้เด็ก 5-11 ปี ภายในสิ้นปีนี้ แอฟริกาใต้ เผยแนวโน้มโอไมครอนอาจไม่รุนแรงแม้แพร่เชื้อเร็ว

ประเด็นสำคัญ

1. สายพันธุ์โอไมครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)

- นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย ไทยมีผู้ติดเชื้อโอไมครอนยืนยัน 3 ราย โดยรายแรก คือ ชายชาวอเมริกัน เดินทางมาจากประเทศสเปน รายที่ 2 และ 3 เป็นหญิงไทย เดินทางกลับมาจากประเทศไนจีเรีย ส่วนรายที่ 4 เป็นชายไทย เดินทางกลับมาจากประเทศ คีร์กีซสถาน อยู่ในช่วงการกักตัวที่ศูนย์กักตัวทั้งหมด จากกรณีศึกษาผลยังไม่ออก แต่มีแนวโน้มเป็นไปได้สูง และไทยยังไม่พบผู้สัมผัสติด ขณะที่ทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนประมาณ 3,000 กว่าคน สูงสุดคือแอฟริกาใต้ รองลงมาคือ อังกฤษ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณบดีแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุ การเตรียมรับมือกับโอไมครอน ต้องให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโควิด ต้องให้วัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มให้กับประชากรหมู่มากให้ได้เร็วที่สุด และผู้ที่ได้รับครบ 2 เข็มมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน ควรได้รับการกระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ส่วนกลุ่มเด็ก กำลังรอวัคซีนให้ ออย. อนุมัติให้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. เผย สายพันธุ์โอไมครอน มีโอกาสสูงที่จะแพร่ทางอากาศมากกว่าการสัมผัสหรือละอองฝอย หมายความว่า แม้อยู่ห่างเกิน 6 ฟุต ยังสามารถติดต่อได้ หรือมีคนเข้ามายังจุดที่ผู้ป่วยเดินจากไปไม่นานก็มีความเสี่ยงรับเชื้อสูง แนะนำการป้องกันต้องใช้มาตรการด้านสาธารณสุขเข้มข้น รวมทั้งการตรวจคัดกรองที่แม่นยำประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ ชุดตรวจ ATK ของ Standard Q ประเทศเกาหลีใต้ สามารถตรวจโควิดสายพันธุ์โอไมครอนได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkoktoday

- นพ.สุวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย และอดีต รมช.สธ. เผย จากการพบสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเกิดจากนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ ภายหลังจากนโยบายเปิดประเทศของ นายกรัฐมนตรี ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการป้องกันของรัฐบาลที่ไม่เข้มข้น ส่งผลให้เกิดช่องว่างในการตรวจนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ นอกจากนี้ ผลที่ออกมาหลังการตรวจซ้ำก็ส่งผลให้การดำเนินการป้องกันไม่ทันทั่วถึง แนะนำรัฐต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและเข้มแข็งกว่านี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

- สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่องความเสี่ยงและสิ่งทำหายคนไทยช่วงต้นปีใหม่ 2565 จำนวน 1,128 ตัวอย่าง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 73 ระบุความเป็นไปได้มากถึงมากที่สุด จะเกิดการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนช่วงต้นปีใหม่

2. เตรียมพิจารณาเปิดด่านชายแดนทางบก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ นายกฯ นัด ศบค.ชุดใหญ่ เตรียมพิจารณาเปิดด่านชายแดนทางบก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าจะเปิดด่าน 16 ธ.ค. แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โอมิครอน ทำให้ต้องพิจารณาในรายละเอียดมากขึ้น

3. เงินเยียวยาวัคซีนซ้ำ ติดเกณฑ์ สปส.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผย กรณีมีการร้องเรียนรอนเงินเยียวยาผลข้างเคียงจากวัคซีนกว่า 2-3 เดือน ทั้งที่มีนโยบายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว นั้น สปสช. ได้ชี้แจงผู้ร้องเรียนแล้ว เนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิประกันสังคม เป็นปัญหาติดขัดทางกฎหมายของ สปส.

4. คณะสงฆ์-ลูกศิษย์วัด-ชาวพุทธ รวมตัวกันจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, workpointtoday

- ที่วัดพุทธนิมิ (ภูค่าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ มีการรวมตัวของ คณะสงฆ์มหานิกายและคณะสงฆ์ธรรมยุต บรรดากลุ่มญาติธรรมชาวพุทธ และลูกศิษย์วัดต่าง ๆ 20 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อแสดงพลังให้กำลังใจคณะสงฆ์ใหญ่ รวมไปถึงเป็นหนึ่งต่อปัญหาภัยโรคติดต่อโควิด 19 และภัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจนทำให้ประชาชนขาดความสามัคคี โดยมี จนท.สาธารณสุข อสม. คุ่มเข้มตามมาตรการ

5. คลัสเตอร์การระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, INN, 77kaoded

- จ.สงขลา ติดเชื้อรายใหม่ 226 ราย เสียชีวิต 4 ราย จับตาคลัสเตอร์งานศพวัดภูมิ กำลังสอบสวนโรค
- จ.ชัยนาท พบคลัสเตอร์ใหม่ ม.3 ต.คู้สง่า อ.มโนรมย์ ติดเชื้อ 3 ราย สังกักตัวครอบครัว
- จ.แพร่ ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่อง เชื่อมโยงรายเดิมในพื้นที่
- จ.เพชรบูรณ์ แจงผล RT-PCR ในกลุ่มญาติสัมผัสเสี่ยงสูง 16 ราย ไม่พบเชื้อ
- จ.เลย พบคลัสเตอร์กลุ่มใหญ่ 7 คลัสเตอร์ เชื่อมโยงวงพนัน
- จ.ลำปาง พบผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับวัคซีน อาการหนัก 4 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และพบคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อแล้ว 9 ราย เชื่อมโยงงานบุญขึ้นบ้านใหม่
- จ.บึงกาฬ พบคลัสเตอร์ใหญ่ที่ร้านอาหาร ตลาดคับคั่ง อ.เมืองบึงกาฬ พบติดเชื้อสะสม 109 คน สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 370 คน กลุ่มเสี่ยงต่ำกว่า 500 คน กระจายครอบคลุมเกือบทุกอำเภอ

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, INN, sanook, workpointtoday)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เน้นย้ำสถานประกอบการร้านอาหารทำความสะอาดโต๊ะที่นั่งให้บริการ จัดทำสัญลักษณ์แสดงการทำความสะอาด ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำทุก 1-2 ชั่วโมง จัดอุปกรณ์กินอาหารเฉพาะบุคคล จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะอาหาร คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านด้วย “ไทยเซฟไทย” และสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการควรฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบไม่เกิน 7 วัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, amarintv, ch7)

- นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ล่าสุดประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ อันดับที่ 5 ของโลก จากทั้งหมด 195 ประเทศ เป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย เป็นการประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดต่อปี 2021 โดยมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เผยกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีข้อกังวลจะเกิดขึ้นช่วงปลายปี ว่า ปัจจัยของการท่องเที่ยวช่วง พ.ย.-ธ.ค. คนมีแนวโน้มอยากออกไปพบกัน สังสรรค์ สนุกสนาน ซึ่งต้องย้ำ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ว่า 4 เสียง เมื่อมารวมกันก็จะเป็นความเสี่ยง คือ 1.คนเสี่ยง 2.สถานที่เสี่ยง 3.กิจกรรมเสี่ยง และ 4.ช่วงเวลาเสี่ยง หลายประเทศในยุโรปหรือญี่ปุ่น เลื่อนการเฉลิมฉลองไปหลังปีใหม่ หรือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดจะไม่ให้เข้าร่วมงาน เป็นอีกทางออกหนึ่งให้คนเข้ารับวัคซีนและมีผลลดความรุนแรงของโรค</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์ข่าวถูกกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, บ้านเมือง, thaigov, mcot, workpointtoday, topnews, thejournalistclub, INN, ch7, sanook, newtv, soundhitalk)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานในงาน Kick off กัญชาริมฝั่งโขง ที่ถนนสวรรค์ชายโขง หมู่บ้าน 8 ชนเผ่า อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบการเชื่อมโยงระหว่างกัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของ สธ. กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น พร้อมกล่าวว่า สธ. มีนโยบายส่งเสริมพืชสมุนไพรทั้งกัญชา กัญชง กระเทียม โดยให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ คิดค้นนโยบายเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างงานอาชีพให้ประชาชนทั้งในฐานะผู้ปลูก ผู้ผลิตสินค้า สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การแพทย์ทางเลือกรักษาโรค ผลจากนโยบายและการผลักดันที่จริงจัง ทำให้ขณะนี้ใน รพ. ทั่วๆ ทั่วประเทศ มีคลินิกกัญชาที่ให้บริการอย่างทั่วถึง สารสกัดจากพืชกัญชาสามารถรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ได้ และขณะนี้หน่วยงานภายใต้ สธ. ได้เร่งวิจัยพัฒนาเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งกัญชา กัญชง เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป โดย สธ. จะประกาศรายชื่อบัญชียาเสพติดฉบับใหม่ ทั้ง 5 ประเภท โดยจะไม่มีการกัญชาอยู่ในนั้น กำหนดให้สารสกัดกัญชาที่มีทีเอสซีเกินกว่า 0.2% เท่านั้นจึงจะเป็นยาเสพติด แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารสกัด ผลิตภัณฑ์สบู่ เครื่องสำอาง อาหารเสริมที่มีค่าทีเอสซีต่ำกว่า 0.2% สามารถใช้ได้ทั้งหมด เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด</p>	
<p>ยกระดับงบประมาณ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ประชาไทย, topnews, thejournalistclub)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 207,093 ล้านบาท เพื่อรองรับนโยบายของ รมว.สธ. อาทิ 4 โครงการยกระดับบัตรทอง โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ การส่งเสริมกัญชาทางการแพทย์ นโยบายผู้สูงอายุ การดูแลที่บ้านและชุมชน นโยบายลดความแออัดโรงพยาบาลปฐมภูมิในเขตเมือง นวัตกรรมด้านการแพทย์ และบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และยังรองรับสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ประกาศเพิ่มภายในปี 2565 จำนวน 26 รายการ รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์และยาตามบัญชีนวัตกรรม โดยมอบให้ สปสช. เสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณา</p>	
<p>เตือนระวังโรคไข้หวัดใหญ่ช่วงหน้าหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, thebangkokinsight, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือน หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเกิดโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ดูแลสุขภาพรักษาร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ปฏิบัติตนป้องกันโรค โดยยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ และโรคโควิด 19</p>	
<p>มาตรการเก็บภาษีเค็ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส</p> <p>- ก.การคลัง ประกาศหลังสถานการณ์โควิด 19 เตรียมพิจารณาเก็บภาษีความเค็มกับอาหาร 4 ประเภท คือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว อาหารแช่แข็ง และซอสปรุงรส เพื่อลดเสี่ยงโรค NCDs แน่ๆ ปชช. อ่านฉลากก่อนเลือกบริโภค</p>	
<p>อาการทิวแต่หยุดกินไม่ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- กรมสุขภาพจิต ระบุอาการ ทิวแต่หยุดกินไม่ได้ (Binge Eating Disorder) จัดอยู่ในกลุ่มโรคการกินผิดปกติ พบมีหลายช่วงเวลาที่ผิดปกติการกินอาหารปริมาณมากกว่าคนทั่วไปโดยรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้ โดยในช่วง binge มีอาการเหล่านี้ตั้งแต่ 3</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาการขึ้นไปได้แก่ กินเร็วกว่าปกติมาก, กินจนรู้สึกแน่นไม่สบายตัว, กินเยอะมาก ทั้งที่ไม่รู้สึกหิว, กินคนเดียวเพราะรู้สึกอಾಯที่กินเยอะ และรู้สึกรังเกียจตัวเอง ซึมเศร้า รู้สึกผิดมาก หลังจากกิน การรักษา ควรปรึกษาจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญหากสงสัยว่าตนเองเริ่มมีอาการ รักษาด้วยยาควบคู่ไปกับการทำจิตบำบัด</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผย จากที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความเรื่อง กินอาหารค้างคืนอุ่นซ้ำ ทำให้เป็นโรคมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ แต่อันตรายอาจเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี เมื่อกินเข้าไปจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหารได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยกรณีคำเตือนเรื่องสุขภาพ เป็นโรคจิตดวงจะทำให้มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นข้อมูลเท็จ โรครจิตดวงไม่ได้เป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือ การสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานเนื้อแดง เนื้อแปรรูปเป็นประจำ อาหารกากใยน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmai News</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุ กรณีที่มีการเผยแพร่วิดีโอ เรื่อง ชัดผิวแบบแห้ง ช่วยถอนพิษ รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยัน</p>	-